

โครงการสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจ ด้านภัยทุจริต Youth Project to Create New Values Together Against Corruption

ศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร.พัชรา สีนลอยมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก ทักษกร ภูวดิษยคุณ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เด็กนักเรียนในสถานศึกษาได้เกิดความตระหนักในสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบัน สร้างองค์ความรู้ (Knowledge Base) ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดี (Attitude) ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต อันจะทำให้เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วม (Participation) ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดวิธีการ แนวทางในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการสร้างวินัยที่ดีแก่เด็กนักเรียน สร้างคู่มือการดำเนินกิจกรรมที่ดีเด่น (Best Practice) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการป้องกันการทุจริตสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นเรื่องการฝึกอบรมนักเรียนแกนนำด้านการสร้างค่านิยมและทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม การนิเทศกิจกรรม และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในเขตพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ ๑ - ๙ และสำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม ๑๐ เขต จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ โรงเรียน โดยคัดเลือกนักเรียนแกนนำโรงเรียนละ ๒๐ คน รวมจำนวนนักเรียนแกนนำทั้งหมด ๖๐๐ คน

ผลการดำเนินโครงการ พบว่า โรงเรียนต้นแบบทั้ง ๓๐ แห่ง มีนักเรียนแกนนำโรงเรียนละ ๒๐ คน มีกิจกรรมดีเลิศ (Best Practice) มากกว่า ๑ กิจกรรม สำหรับกิจกรรมดีเลิศ Best Practice ที่ควรนำไปขยายผลในโรงเรียนต่างๆ มีดังนี้ ๑) กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ สุจริต ได้แก่ กิจกรรมสร้างสรรค์ปทุมวิไล ด้วยหัวใจสุจริตคิดดี กิจกรรมยุวทูตวัฒนธรรมต่อต้านคอร์รัปชัน กิจกรรมเก่งได้ไม่ต้องโกง กิจกรรมค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย กิจกรรมสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ๒) กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ละครสร้างสรรค์ความซื่อสัตย์สุจริตด้านภัยทุจริต กิจกรรม ๕ เหลี่ยมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ กิจกรรมห้องเรียนสุจริต พิชิตคอร์รัปชัน กิจกรรม Smart Mob กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ๓) กิจกรรมเสริมสร้างและขยายเครือข่ายสู่สถานศึกษาและชุมชนที่ใกล้เคียงเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน และให้ความรู้ด้านกฎหมาย ได้แก่ การสร้างเครือข่าย (Networking) ล้างทุจริตให้สิ้น "แผ่นดินไทย" เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสร้างค่านิยมสู่สังคมด้านภัยทุจริต กิจกรรมสร้างเครือข่ายขยายผลสร้างค่านิยมทัศนคติที่ดีด้านภัยทุจริต ๔) กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ กิจกรรมสถานศึกษาร่วมใจ ด้านภัยคอร์รัปชัน กิจกรรมสร้างค่านิยมใหม่เยาวชน

ทวิธาต้านภัยทุจริต กิจกรรมเยาวชนโรงเรียนวัดทองศาลางามร่วมใจต้านภัยทุจริต กิจกรรมเด็กไทยหัวใจสะอาดรักษาดี
ต้านภัยทุจริต กิจกรรมขามแก่นนครวัยใสร่วมต้านภัยทุจริต กิจกรรมสามัคคีร่วมใจต้านภัยทุจริต กิจกรรมสารคดีต้าน
ภัยทุจริต กิจกรรมวิถีพุทธร่วมใจต้านภัยทุจริต

คณะผู้วิจัยได้เสนอแนะระดับปฏิบัติในการพัฒนาและส่งเสริมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาโดยมุ่งเน้น
ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบเขตดังนี้

๑) โรงเรียนต้องเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในลักษณะ
เป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๒) โรงเรียนต้องเน้นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของนักเรียนตามความแตก
ต่างระหว่างบุคคลของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในโครงการโดยเน้นการจัดกิจกรรมดีเด่น (Best Practice)

๓) โรงเรียนมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และสร้างอัตลักษณ์ของชมรมหรือสถานักเรียนที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืนในด้านความซื่อสัตย์สุจริต กระบวนการยุติธรรม การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ในโรงเรียนและชุมชน

คำสำคัญ: สร้างค่านิยมใหม่, เยาวชนร่วมใจ, ต้านภัยทุจริต, คอร์รัปชัน